



**Pangalan ng Kandidato:** [Ry Armstrong \(sila\)](#)

**Pangalan ng Kampanya:** [Armstrong para sa Lahat](#)

**Website ng Kampanya:** [armstrongforall.com](http://armstrongforall.com)

**Posisyon sa Lungsod:** [Mayor ng Seattle](#)

**Numero ng Telepono ng Kampanya:** [+1 206-657-6287](tel:+12066576287)

Sa gitna ng Seattle, tumatayo ako bilang taga-organisa ng manggagawa, na sumusunod sa mga yapak ng aking pamilya. Hindi ako umaatras sa anumang hamon. Ilang taon akong lumalaban para sa mga karapatan ng mga manggagawa, abot-kayang pabahay, at mga sining. Bilang Co-Executive Director ng Sustainable Seattle, nagtatrabaho ako para sa isang mas malinis, patas na lungsod na nagtatanggol sa mga pinaka-mahina sa atin. Sa loob ng limang taon, nag-organisa ako kasama ng mga unyon ng manggagawa at ngayon ay naglilingkod sa AFL-CIO National Council of AEA, na kumakatawan sa 50,000 malikhaing manggagawa upang itaguyod ang patas na suweldo, kaligtasan, at mga benepisyo. Ang panahon ko sa Seattle LGBTQ Commission at mga taon ng adbokasiya ang nagturo sa akin kung paano gumagana ang pamahalaang lungsod. Naniniwala ako na ang pampublikong transportasyon ay dapat mag-alok ng binawasan o libreng pamasaha upang matulungan ang mga nagtatrabahong pamilya na makabiyaha sa buong lungsod at mabawasan ang mga emisyon upang matulungan ang pagbabago ng klima. Plano kong magdagdag ng 1,000 shelter bed sa aking unang 100 araw. Ang pagbabago ng mga tuntunin sa paggamit ng lupa ay makakatulong sa ating magtayo ng mga sentro ng pangangalaga ng bata at palakasin ang Seattle. Hindi ako aatras sa 2025—handang lumaban ang ating lungsod para sa mas magandang kinabukasan. Humihingi ako ng inyong suporta. Unahin natin ang mga tao. Pagkakaisa!

*Ang kandidatong ito ay nakikilahok sa Programang Democracy Voucher.*



**Pangalan ng Kandidato:** [Bruce Harrell](#)

**Pangalan ng Kampanya:** [Bruce para sa Seattle](#)

**Website ng Kampanya:** [BruceforSeattle.com](http://BruceforSeattle.com)

**Posisyon:** [Mayor ng Seattle](#)

**Numero ng Telepono ng Kampanya:** [206-569-8486](tel:206-569-8486)

Karangalan ko ang magsilbi bilang inyong Mayor! Kasamang katrabaho ang ating tapat na mga empleyado ng lungsod, ipinapangako namin ang isang Seattle na ligtas, mura ang bilingin, at nakaaaya para sa lahat.

Ipinagmamalaki ko ang aming mga nagawa na sa ngayon:

- Pinakamalaking mga pamumuhunan sa abot-kayang pabahay, pati na ang tahananang sumusuporta sa mga pinakamahina, at libo-libong tahanan para sa nagtatrabahong mga tao at mga pamilya.
- Mga pagpapabuti ng pampublikong kaligtasan pati na ang paglagay ng mga tauhan sa Pulisya ng Seattle; pagtatatag ng Kawaning CARE na nagdudulot ng maawain at walang armas na paghaharap sa mga nangangailangan; at mga pamumuhunan sa kaligtasan ng kabataan at pag-iiwas sa karahasan ng baril.
- Apurahang aksyon sa klima upang maging mas malinis ang mga gusali, pagbutihin ang access sa transit at ligtas na mga bangketa, palawakin ang EV charging, at magtanim ng libo-libong bagong puno.
- Tumutok sa mga pangunahing serbisyo – pagpapabuti ng mga kalye, naka-streamline na pagpapahintulot, at suporta para sa ating masiglang mga maliit na negosyo.

Dala ng inyong mga voucher at mga boto, patuloy tayong susulong!

- Pagpapalawak ng abot-kayang pabahay – mula sa mga pampamilyang pamamahay malapit sa mga paaralan hanggang sa may madaling access sa transit na mga apartment at mga condominium; dapat nating paramihin ang access, bawasan ang gastos, at lumikha ng mga pagkakataon para sa naipamamanang yaman.
- Progreso sa kaligtasan – ang pagkuha ng mga bagong kasapi sa SPD, pagpapalawak ng Kawaning CARE, pagbawas ng karahasan, at pagharap sa paggamit ng fentanyl at ano pang substansiya.
- Pabilisin ang kinabukasan ng Seattle – West Seattle hanggang Ballard na light rail, pagkumpleto ng Waterfront at muling harayain ang Seattle Center, pagandahin ang downtown hanggang sa maging tunay na kadakilaan ng Emerald City.

Aking hinihiling ang inyong patuloy na pagsuporta.

*Nakilahok ang kandidatong ito sa Programang Democracy Voucher.*



**Pangalan ng Kandidato:** Ann Davison

**Pangalan ng Kampanya:** Mga Kapitbahay para kay Ann

**Website ng Kampanya:** <https://neighborsforann.com/>

**Posisyon sa Lungsod:** Kandidato para sa Abogado ng Lungsod

**Numero ng Telepono ng Kampanya:** (206) 257 - 2206

Ang paglilingkod bilang Abogado ng Lungsod ng Seattle mula pa noong 2022 ay isang napakalaking karangalan at patuloy akong pinupuno ng lakas upang magpatuloy na tumuon sa pagpapabuti ng kaligtasan ng publiko sa Seattle. Maging ito man ay ang aking pagtuon sa paglalagay ng real-time na pananagutan pabalik sa ating misdemeanor criminal justice system, pagtutulungan sa mga mambabatas o konseho ng lungsod upang mapahusay ang mga batas o ang functionality ng ating mga pamahalaan, nakatuon ako sa kung paano mapapabuti ang ating mga sistema upang mas maging epektibo sa paglilingkod sa publiko. Hinihimok ko ang mga batas upang protektahan ang mga pampublikong lugar ng ating lungsod sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga lugar ng droga at mga lugar ng prostitusyon, na nakakaabala sa mga negosyong kriminal na bumibiktima sa mga taong mahina. Ako ay nasa pinakamainam na mga tanggapan ng tagausig na may hindi pa naganap na transparency ng data at access sa komunidad upang malaman ng publiko ang tungkol sa aking trabaho at ang mga batayan para sa aking mga desisyon. Sa layuning pangkaligtasan ng publiko, kinasuhan ko ang mga gumagawa ng kotse na naglalagay ng kanilang pinakamurang mga kotse sa aming mga merkado na kasama nila sa matinding panganib na manakaw. Dinala ko ang 160M sa Seattle para sa paglilinis ng kapaligiran ng Duwamish, ang pinakamalaking solong paninirahan ng lungsod sa bansa mula sa higanteng kumpanya ng kemikal. Narito ako upang protektahan ang Seattle at ang mga batas nito at hindi mapapagod o titigil sa anumang paraan kung muling mahalal.

*Ang kandidatong ito ay nakikilahok sa Programang Democracy Voucher.*



**Pangalan ng Kandidato:** [Rory O'Sullivan](#)

**Pangalan ng Kampanya:** [Mga Kaibigan ni Rory O'Sullivan](#)

**Website ng Kampanya:** [www.electrory.com](http://www.electrory.com)

**Posisyon sa Lungsod:** [Abugado ng Lungsod](#)

**Numero ng Telepono ng Kampanya:** [206-356-9852](tel:206-356-9852)

Karapat-dapat para sa Lungsod ng Seattle ang isang Abogado ng Lungsod na binibigyan prioridad ang pagiging mas ligtas ng ating lungsod. Lahat tayo'y laban sa krimen, ngunit hindi sapat ang pagiging laban sa krimen. Naghihintay pa rin tayo ng mga solusyon.

Sinara ng tanggapan ng Abogado ng Lungsod ang mga hukom ng komunidad, nakipag-away sa mga halal na hukom, pinayagan ang oras sa mga pag-uusig ng pagmamanehong lasing na lumobo hanggang 85 araw, walang ginawa sa harap ng mga utos ng ehekutibong laban sa konstitusyon, at nabigo sa paglikha ng mas ligtas at mas mahabaging lungsod na ipinangako nilang lilikhain.

Aking ginugol ang aking karera sa pakikipaglaban para sa mga manggagawa, tinitiyak ang patas na access sa ating legal na sistema, at pagiging isang proactive na collaborator. Handa akong pamunuan ang tanggapan ng Abogado ng Lungsod na nagsusulong ng mga solusyon sa mga problemang hinaharap ng Seattle.

Ibabalik ko ang hukom ng komunidad na may pinahusay na pagsubaybay upang makapagbigay ng pagkakataon na makawala sa siklo ng krimen, pabilisin ang pag-uusig ng karahasang sa pamamahay at pagmamanehong lasing upang huminto tayo sa paghihintay na maganap muli ang mga pagkakasala, ipagpatupad ang malakas na pamantayan sa paggawa upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa masamang pagtrato sa trabaho, at lumikha karampatang tanggapan ng abogado ng lungsod -- na nakatuon sa pamamahalang maayos.

Mga Pag-Endorso: Insurance Commissioner Patty Kuderer, Senador ng Estado Rebecca Saldana, Kinatawan ng Estado Chipalo Street at Sharon Tomiko Santos, Dating Miyembro ng Konseho ng Lungsod Tammy Morales at Mike O'Brien, ang Seattle Dispatcher's Guild, at marami pa.

*Nakikilahok ang kandidatong ito sa Programang Democracy Voucher.*



**Pangalan ng Kandidato:** [Eddie Lin](#)

**Pangalan ng Kampanya:** [Eddie para sa Seattle](#)

**Website ng Kampanya:** <https://www.linforseattle.com/>

**Posisyon sa Lungsod:** [Posisyon 2 sa Konseho ng Lungsod](#)

**Numero ng Telepono sa Kampanya:** [206-734-7412](tel:206-734-7412)

Bilang Tumutulong na Abugado ng Lungsod sa Tanggapan ng Pabahay, ilang taon nang tinatrabaho ni Eddie upang tulungan na ma-pondohan ang libu-libung mga unit ng abot-kayang pabahay. Naniniwala siya na ang pagbaba ng nagtataasang mga renta ay dapat bigyan ng pinaka-mataas na prioridad. Magtatrabaho si Eddie nang walang pagod upang harapin ang pamana ng pagbubukod na soning, ang redlining, at ang masistemang kakulangan sa pagpupuhunan na nagbibigay kabigatan sa ating lungsod ng ilang mga dekada na, lalo na sa Dulong Timog.

Si Eddie ay anak ng isang taga-Taiwan na migrante at hinarap ang diskriminasyon habang sa kanyang paglaki sa North Carolina. Umasa siya sa mga iskolarsyip, tulong-pinansiyal at nagtrabaho sa iba-ibang mga trabaho upang tulungang mabayaran ang kanyang pagtatapos ng kolehiyo. Siya ay naging isang pintor ng bahay, isang janitor sa isang lokal na simbahan, at taga-hatid ng mensahe gamit ang bisikleta. Sa paghayag ng *The Stranger*: "Ang pagiging abot-kayang krisis sa Seattle ay hindi bago kay Eddie, naranasan niyo ito."

Tumatakbo si Eddie dahil siya ay nabibigo sa kakulangan ng madaliang pag-tugon sa mga pinakamatinding mga hamon ng Seattle. Maging ito ay pampublikong kaligtasan, kakayahan, kawalan ng tirahan o ang pagpapakasakit sa pampublikong paaralan, handa siyang humarap at gumawa ng konkretong progeso.

Naniniwala si Eddie na ang Seattle ay dapat isang lugar para sa lahat- at kaya naman sinusuportahan niya ang pag-bubuwis ng mga mayaman na korporasyon at ang mga may lubos na kayamanan upang mapondohan ang mga esensyal na serbisyo na ating inaasahan.

*Nakikilahok ang kandidatong ito sa Programang Democracy Voucher.*